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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2567 

           วันจันทร์  ที่  12  กุมภาพันธ์  2567 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ผู้มาประชุม 

 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายประสิทธิ์       อินทราพงษ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์       อินทราพงษ์  

2. นายสังวาร          สกุลพงษ์ รองประธานสภาฯ สังวาร          สกุลพงษ์  

3. นางอุปสรา          คชพันธ์ ปลัด  อบต. นาพันสาม อุปสรา         คชพันธ์  

4. นางสุณี             มูลจ่ัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่   1 สุณี              มูลจ่ัน  
5. นายประสงค์        หมู่ศิริ สมาชิกสภา  อบต. หมู่   2 ประสงค์        หมู่ศิริ  
6. นายบุญเลิศ         สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่   3 บุญเลิศ         สังข์เสน่ห์  
7. นางอุบล             มะลิวัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 5 อุบล             มะลิวัน  
8. นายเจตน์สมบรูณ์      ใหญ่ประเสริฐ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 6 เจตน์สมบรูณ์     ใหญ่ประเสริฐ  

     9. นางอารีย์            ปังข า สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 7 อารีย์            ปังข า  
10. นายนรินทร์          มาตย์ทิพย์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 8 นรินทร์          มาตย์ทิพย์  
11. นายชอบ             แกล้งกล่ัน นายก  อบต.นาพันสาม ชอบ             แกล้งกล่ัน  
12. นายประทิว          ปังข า รองนายก อบต. นาพันสาม  ประทิว          ปังข า  
13. นายแก้ว             เอี่ยมสะอาด รองนายก อบต. นาพันสาม แก้ว             เอี่ยมสะอาด  
14. นายอุเทน            เอี่ยมสิน เลขานุการนายกอบต.นาพันสาม อุเทน            เอี่ยมสิน  

        ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

     
         ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปรียาภรณ์    ทองย้อย ผู้อ านวยการกองคลัง ปรียาภรณ์     ทองย้อย  

2. นางชมภูนุช            มะลิลา หัวหน้าส านักปลัด ชมภูนุช          มะลิลา  

3. นางสาวรติมา         ตาละลักษณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รติมา            ตาละลักษณ์  

4. นางสาววิจิตรพร      ส้มเทศ นักพัฒนาชุมชน วิจิตรพร         ส้มเทศ  

5. นางสาวชิสา          มงคลฉัตรพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชิสา              มงคลฉัตรพร  

6 พ.จ.ท. โรจนศักดิ์    พ่วงทอง เจ้าพนักงานธุรการ โรจนศักดิ์         พ่วงทอง  
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เร่ิมประชุมเวลา  10.30  น. 

นางอุปสรา  คชพันธ์  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม มาพร้อมกันแล้ว  
เลขานุการสภาฯ   ขอเชิญ ท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุมสภา 
    ตามระเบียบ วาระการประชุม  ต่อไป 

ระเบียบวาระที่       1   เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                        
นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์      ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์อาหารเครื่องด่ืมและสนับสนุนของขวัญ
ประธานสภาฯ   ของรางวัล  ในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ในวันเสาร์ที่  1 3   
    มกราคม  256 7  ท าให้การจัดโครงการกิจกรรม  ดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ท่ีประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่       2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1/256 6 
นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์     ขอให้สมาชิก อบต.  ทุกท่าน ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลนาพันสามสมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  1 /256 6 เมื่อวันศุกร์ ท่ี  15  

 ธันวาคม  256 6  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูตามเอกสาร  เมื่อได้ตรวจดูรายงาน
 การประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1/2566   
    เมื่อวันศุกร์  ท่ี  15  ธันวาคม  2566     

ระเบียบวาระที่        3  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์     3.1 เรื่องพิจารณาการบันทึกลงนาม (MOU) ท ากิจกรรมนอกเขตในการ 
ประธานสภาฯ   จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนท้องถิ่น  
    ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด  
นายชอบ  แกล้งกล่ัน  ด้วยชมรมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความ    
นายก อบต.   ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวัน ท่ี  22  ธันวาคม   2566 
    ณ  อาคารเอนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง          
    จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันในการหนุนเสริมการจัดบริการสาธารณะ
    ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  โดยให้สามารถยืมครุภัณฑ์ เครื่องมือ  หรือ ครุภัณฑ์ 
    ยานพาหนะ  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปจัดบริการสาธารณะให้กับ
    ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยได้ด าเนินการลงนามบันทึก ( MOU) เพื่อลงนามของ
    องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล  มีข้อตกลงร่วมกันด าเนินการสนับสนุนภารกิจใน
    การจัดการาบริการสาธารณะพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุน เครื่องจักรกล     
    รถบรรทุกน้ า เครื่องสูบน้ า รถยนต์ในงานสาธารณะภัย  รวมถึงการท าความสะอาด
    ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีไม่มีเครื่องจักรกล  หรือมีไม่เพียงพอหรือมีแต่ไม่
    สามารถใช้การได้ขณะร้องขอ  สนับสนุนภารกิจ เครื่องจักรกล รถกระเช้า เพื่อซ่อมแซม
    ไฟฟ้า ตัดกิ่งไม้ สนับสนุนรถบรรทุกจัดเก็บขยะ  พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุน
    บุคลากรท่ีมีความสามารถ ในภารกิจด้านการใช้เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนต าบล
    ท่ีร้องขอการสนับสนุนภารกิจ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าอาหาร    
    เบ้ียเล้ียง ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีสนับสนุนภารกิจ  ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับ
    ต้ังแต่วันท่ี  22  ธันวาคม  2566  
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    โดยส้ินสุดวันท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีได้ลงนามหมดวาระด ารงต าแหน่ง  
    และให้น าเสนอเข้าท่ีประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการท ากิจกรรม
    นอกเขตได้ตามระเบียบต่อไป   มีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเข้าร่วม  ประกอบไปด้วย 
    องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี  
    องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบ้านแหลม  
    องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบ้านลาด  
    องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอท่ายาง  
    องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแก่งกระจาน  
    องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
    องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเขาย้อย  
    องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอชะอ า  
นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมเห็นชอบการบันทึกลงนาม (MOU) เรื่องการท ากิจการนอกเขตใน
    การจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ขอมติท่ีประชุม  
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ การบันทึกลงนาม ( MOU) ดังกล่าวข้างต้น 

ระเบียบวาระที่        4  เร่ืองอื่น  ๆ      
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  จะเสนอ  อีกหรื อไม ่
ประธานสภาฯ 
นายนรินทร์  มาตย์ทิพย์ ขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2567  
ส.อบต. หมู่ท่ี  8 ว่าได้ด าเนินโครงการอะไรไปบ้างแล้ว   
นายชอบ  แกล้งกล่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นายก อบต. ประจ าปีงบประมาณ  2567  โครงการท่ีได้ด าเนินการแล้ว 
  ได้แก่  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ท่ี  5 งบประมาณ 
 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
 และโครงการท่ีก าลังเนินการต่อ คือ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  2   
 สายบ้านนาโพธิ์น้อย  งบประมาณ  500,000.-  บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้จัดท าประกาศ   นโยบายไม่รับของขวัญ 
 ลงวันท่ี  2  เดือนมกราคม  2567  ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศ
  ตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านันทุกชนิด       
 จากการปฏิบัติหน้าท่ีรวมถึงการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  สร้างค่านิยมและ
 ทัศนคติท่ีถูกต้องในการปฏิบัติหน้าท่ี  ท่ีพึงปฏิบัติให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร  
 และในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาและข้าราชการประจ าทุกท่าน        
 จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562      
 หมวดท่ี  1  มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม  โดยประกอบไปด้วย        
 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
 ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม  
 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
   



 
-4- 

 
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ด ารงตนเป็น
 แบบอย่างท่ีดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
ท่ีประชุม   รับทราบ  
นายนรินทร์  มาตย์ทิพย์ ขอสนับสนุนงบประมาณในการลงลูกรังหินคลุกในเขตต าบลนาพันสาม  เนื่องจาก        
ส.อบต. หมู่ท่ี 8 ประชาชนท่ีใช้เส้นทางในการเกษตรได้รับความเดือดร้อนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ        
 ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก  จึงขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการเพื่อแก้ไข
 ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้น  
นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ ขอให้ทางคณะผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสมให้กับหมู่ท่ีไม่ได้   
ส.อบต. หมู่ท่ี  6 รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567  
นายชอบ  แกล้งกล่ัน ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจงสถานะการเงินการคลัง  ณ  ปัจจุบัน  
นายก อบต. นาพันสาม  
นางสาวปรียาภรณ์  ทองย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ผู้อ านวยการกองคลัง งบประมาณ 2567  โดยได้ต้ังงบประมาณไว้  29,000,000.-  บาท                     
 (-ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน-) ณ  ปัจจุบันมีรายรับจริง  10,706,954.73 บาท           
 (-สิบล้านเจ็ดแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบส่ีบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)  
 หักรายจ่ายจริง  7,814,538.13.- บาท (-เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันห้าร้อย
 สามสิบแปดบาทสิบสามสตางค์-)  
 หักรายจ่ายด้านเงินเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเงิน 814,000.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่น    
 ส่ีพันบาทถ้วน-)  
 หักโครงการท่ีผูกพันไว้แล้ว เป็นเงิน 962,056.75.- บาท(-เก้าแสนหกหมื่นสองพัน    
 ห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)  
 หักโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 เป็นเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
 คงเหลือ  616, 359.85 บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบ
ห้าสตางค์-) 
ท่ีประชุม รับทราบ  
นางชมภูนุช  มะลิลา ด้วยส านักปลัดได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะ  
หัวหน้าส านักปลัด ผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจท่ี
 ถูกต้องเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และระเบียบอื่น  ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ในวันอังคาร ท่ี  20 กุมภาพันธ์ 2567                 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  
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 ส านักปลัดได้จัดท าแผนด าเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2567 ต้ังแต่วันท่ี  4  มีนาคม  ถึง
 วันท่ี  14  มีนาคม  2567  ต้ังแต่หมู่ท่ี 1  ถึงหมู่ท่ี 9 ตามศาลากลางบ้านของ แต่ละ
 หมู่บ้านต้ังแต่เวลา  16.30  เป็นต้นไป และในวันท่ี  20  มีนาคม  2567       
 จะท าการประชาคมต าบล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามต้ังแต่เวลา 09.30 น.  
 เป็นต้นไป  จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นตามวันและเวลา    
 ท่ีได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ  
ท่ีประชุม รับทราบ  
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  จะเสนอ  อีกหรื อไม ่ ถ้าไม่มีขอเลิกการประชุม 
ประธานสภาฯ 
                เลิก ประชุมเวลา  11.20  น.   
 
 (ลงช่ือ)    อุปสรา     คชพันธ์                       ผู้จดบันทึกรายงานฯ 
                                                     (นางอุปสรา      คชพันธ์) 

     (ลงช่ือ)  นรินทร์     มาตย์ทิพย์                   กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ      
     (นายนรินทร์     มาตย์ทิพย์)  

    (ลงช่ือ)    เจตน์สมบรูณ์  ใหญ่ประเสริฐ          กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
             (นายเจตน์สมบรูณ์      ใหญ่ประเสริฐ)   

    (ลงช่ือ)     บุญเลิศ  สังข์เสน่ห์                       กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
     (นายบุญเลิศ     สังข์เสน่ห์)   
 
ประธานสภาฯ 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี   ครั้งท่ี  1               
เมื่อวันจันทร์ ท่ี  12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้พิจารณาตรวจรายงาน 
การประชุมสภา  อบต. นาพันสาม  สมัยสามัญ สมัยท่ี  4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2565  เมื่อวันศุกร์ ท่ี 15 ธันวาคม 2565     
ท่ีประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย  ดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
     (ลงช่ือ  ประสิทธิ์     อินทราพงษ์      ประธานสภาฯ  
                                                        (นายประสิทธิ์     อินทราพงษ์) 

 
 


